

#SoKyHieuVanBan

#DiaDiemNgayBanHanh

V/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong các trường trực thuộc

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS.

Căn cứ Công văn số 2544/SGDDĐT-CTCTHSSV ngày 23/10/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong các cơ sở giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Đại Lộc yêu cầu hiệu trưởng các trường trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả việc thực hiện Kế hoạch số 236- KH/TU ngày 11/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 1825/KH-UBND ngày 29/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam); các văn bản chỉ đạo của Phòng GDĐT về công tác bảo đảm ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm (Công văn số 385/PGDDĐT-NGLL ngày 13/12/2022; Công văn số 395/PGDDĐT-NGLL ngày 20/12/2022; Công văn số 139/PGDDĐT-VP ngày 20/4/2023...).

2. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh kiến thức, thực hành đúng về ATTP, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; bảo đảm ATTP đối với các bếp ăn bán trú, căng tin phục vụ ăn uống trong nhà trường. Xác định phòng ngừa ngộ độc thực phẩm là việc làm quan trọng, thường xuyên, xử lý ngộ độc thực phẩm là cấp bách, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, luôn chuẩn bị sẵn sàng các phương án, kịch bản để phòng, chống ngộ độc thực phẩm. Phát huy hơn nữa vai trò của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh, ATTP và phòng, chống ngộ độc thực phẩm.

3. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và quá trình chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm trong các cơ sở giáo dục; tuân thủ quy trình giao nhận, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm theo đúng quy định. Sử dụng thực phẩm đã được nấu chín và nước đã được đun sôi. Nghiêm cấm không để các cơ sở sản xuất, cung cấp thực phẩm không đảm bảo đầy đủ các quy định về ATTP, không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cung cấp thực phẩm hoặc suất ăn cho các trường học.

4. Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về ATTP; không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.

Nhận được Công văn này Phòng GDĐT huyện Đại Lộc yêu cầu hiệu trưởng các trường trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NGLL.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**